



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม) ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) และขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามประกาศลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และได้แก้ไขประกาศและขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกฯ ต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม - ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ตามประกาศลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยได้ดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบับดังกล่าว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

<u>เลขประจำตัวสอบ</u>	<u>ชื่อ - นามสกุล</u>
๔๐๐๒	นางสาวขวัญม้น ภูริลดาพันธ์
๔๐๐๓	นางสาวธัญรดา เลิศลักษณ์พร
๔๐๐๕	นายปัญญาวัฒน์ กอบกิจธนาโรจน์
๔๐๐๖	นางสาวประทุม พุทรา
๔๐๐๗	นางสาวภัทริยา ทองฉิม

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น มาเข้ารับ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สอ. ๒ กลุ่มงานบริหารบุคคล ชั้น ๒ อาคารอุดมศึกษา ๑ สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม) ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

/หากผู้ใด...

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมฉบับนี้ ก็จะไม่สิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา